



เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมา(28 ตุลาคม) - 5 /Nov/ 2014

เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมา(28 ตุลาคม)

บรรดาคณะเจ้าหน้าที่กิจกรรมฮัจญ์เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม

ซึ่งท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามถือว่า การวางแผนเพื่อ “เพิ่มประสิทธิภาพของฮัจญ์”

ด้วยโลกทัศน์แห่งการพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์

“ความต้องการทางจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของผู้แสวงบุญ” อีกทั้ง เพื่อเป็น

“การตอบโต้ข้อคลุมเครือและการประโคมข่าวโฆษณาชวนเชื่อของศัตรูอิสลาม”

เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญยิ่ง พร้อมกับกล่าวย้ำว่า

การสร้างกำแพงขวางกั้นระหว่างสาธารณรัฐอิสลามกับโลกอิสลาม

คือหนึ่งในเทคนิคกลยุทธ์ของศัตรูแห่งความเอกภาพของประชาชาติอิสลาม

ซึ่งควรใช้โอกาสช่วงเทศกาลฮัจญ์นี้ภายใต้ “การรวมพลของประชาชาติอิสลาม”

เพื่อรื้อทำลายกำแพงอันจอมปลอม และเปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง

ให้เป็นโอกาสและประโยชน์ที่ดีที่สุดในการหักล้างคำโฆษณาชวนเชื่ออันจอมปลอมของศัตรูเหล่านี้

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงสองประเด็นหลักในการยกระดับเชิงประสิทธิภาพของฮัจญ์ คือ

“เสริมสร้างการบริการที่ดี” และ “จัดเตรียมเนื้อหาที่ตรงตามความต้องการของผู้แสวงบุญ”

พร้อมทั้งกล่าวว่า การยกระดับเชิงประสิทธิภาพของการบริการฮัจญ์ที่ดีนั้นอยู่ภายใต้การตอบสนองความ

ต้องการทางอุดมการณ์และจิตวิญญาณของผู้แสวงบุญ ซึ่งในภาคส่วนนี้

เพื่อเสริมสร้างให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ควรมีการวางแผนในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น เช่น

การจัดมัจญ์ลีลีอ่านคูอาร์กุเมล พิธีประกาศบารออะฮ์ กุฟฟารมุชรีกินและการรวมพลในการชุมนุมต่างๆ

เช่นเดียวกันนี้ควรที่จะคำนึงในการตอบโจทย์มุมมองของการพัฒนาและนวัตกรรม

ความต้องการของผู้แสวงบุญโดยเฉพาะประเด็นสำคัญในวันนี้ของโลกอิสลาม

จากมุมมองนี้ ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึงประเด็นสำคัญของ “ความเป็นเอกภาพของอิสลาม”

ที่ถือเป็นความต้องการที่แท้จริงของโลกอิสลามในวันนี้ พร้อมทั้งกล่าวว่า

เอกภาพและความเป็นพี่น้องในหมู่พี่น้องมุสลิมเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานของศาสนาเรา

และในด้านนี้ทางสาธารณรัฐอิสลามก็ไม่มี ความเกรงใจใครๆทั้งสิ้น

ท่านผู้นำสูงสุด ถือว่า เอกภาพอิสลาม ไม่ใช่การเปลี่ยนมัสยัด

หรือเปลี่ยนนิกายหนึ่งในอิสลามสู่อีกนิกายหนึ่ง และกล่าวเสริมว่า เอกภาพอิสลามคือคำขวัญ

คือสโลแกนหลักของสาธารณรัฐอิสลาม กล่าวคือประชาชาติอิสลามไม่เป็นศัตรูซึ่งกันและกัน



และร่วมให้การสนับสนุนในประเด็นที่สำคัญของโลก

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้รำลึกถึงวาทกรรมของท่านอิมามโคมัยนี(รฎ)ผู้ยิ่งใหญ่ของเรา ที่ได้เปลี่ยนสโลแกน “เอกภาพอิสลาม”

ให้กลายเป็นนโยบายหลักที่เป็นทางการและชัดเจนของสาธารณรัฐอิสลาม

เพื่อเปิดโปงกลยุทธ์ของศัตรูแห่งเอกภาพอิสลามในการละเมิดนโยบายที่ชัดเจนนี้ คือ “

การสร้างกำแพงขวางกั้นระหว่างอิหร่านกับโลกอิสลาม” พร้อมกับกล่าวย่ำว่า

ทุกคนล้วนแล้วมีภาระหน้าที่ที่จะต้องพยายามหรือทำลายกำแพงอันจอมปลอมนี้ให้ได้ และพิธีกรรมฮัจญ์ ก็ถือเป็นการรวมพลของประชาชาติอิสลาม อันเป็นช่วงเวลาและโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับความพยายามนี้

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึงข้ออุปสรรค

และการประโคมข่าวโมฆะนาชวนเชื่ออย่างขนานใหญ่และการโกหกปลิ้นปล้อนของศัตรู

โดยมีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดการคาดคะเนและการคาดเดาและก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ผิดๆต่อชื่ออะห์
ต่อสาธารณรัฐอิสลามและต่ออิหร่านที่มีเกียรติ

อันเป็นหนึ่งในยุทธวิธีในการแยกสาธารณรัฐอิสลามออกจากโลกอิสลาม พร้อมกับกล่าวย่ำว่า

เพียงแต่การเขียนตำรับตำราตอบโต้ข้ออุปสรรคต่างๆเหล่านี้ถือว่ายังไม่เพียงพอ

ที่ว่าจำเป็นต้องมีการพิจารณาว่า เราจะทำอย่างไรที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากวิธีการต่างๆที่หลากหลายของ
การสื่อสารที่จะเปลี่ยนทัศนคติเหล่านี้และสามารถเปลี่ยนแปลงการโฆษณาชวนเชื่อและคำครหาต่างๆ
ที่เป็นเท็จให้ได้

ในช่วงท้าย ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ย้ำถึงประเด็น ความจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อบกพร่อง

และค้นหาลำพังที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของการโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่เป็นจริงของศัตรู